



ประกาศกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม
เรื่อง ขยายทอดตลาดซากลิฟต์โดยสาร อาคารสำนักงานสูง ๔ ชั้น ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร
กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม

ด้วยกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม จะทำการขยายทอดตลาดซากลิฟต์โดยสาร อาคารสำนักงานสูง ๔ ชั้น ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม ตามบัญชี ครุภัณฑ์ชำรุดที่แนบ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๑๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น ๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม เลขที่ ๑๗๕ ซอยตรีมิตร ถนนพระราม๔ เขตคลองเตย แขวงพระโขนง จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยมีเงื่อนไขดังนี้

๑. ผู้ประสงค์จะร่วมประมูลด้วยวาจา ให้ลงชื่อแสดงความจำนง โดยแสดงหลักฐานบัตรประจำตัว ประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับรถอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำการ ขยายทอดตลาด วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๐.๐๐ น. และจะเริ่มทำการ ประมูล ตั้งแต่เวลา ๑๐.๑๐ น. เป็นต้นไป ผู้ที่ไม่ได้ลงชื่อแสดงความจำนงไว้ ไม่มีสิทธิเข้าร่วมประมูลด้วยวาจา ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจประมูลดูสภาพครุภัณฑ์ชำรุดได้ตั้งแต่วันที่ ๑๙.๐๐ น.

๒. ผู้เข้าร่วมประมูลสุ้ราคาสูงสุดต้องชำระเงินเป็นเงินสดเต็มจำนวนของราคาที่ประมูลได้ให้แก่ ทางราชการภายในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ก่อนเวลา ๑๓.๐๐ น. พร้อมขนย้ายครุภัณฑ์ที่ประมูล ได้ออกจากพื้นที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม ภายใน ๓ วัน นับตั้งแต่วันที่ ได้รับแจ้งจากทางราชการ มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ และทางราชการจะยึดครุภัณฑ์และเงินที่ชำระไว้เป็นของทาง ราชการต่อไป

๓. ถ้าผู้เข้าร่วมประมูลสุ้ราคาสูงสุดละเลย ไม่ชำระเงินเต็มจำนวนภายในกำหนด กรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีกลาโหม จะทำการขยายทอดตลาดอีกครั้งหนึ่ง และถ้าได้รับเงินเป็นจำนวนสุทธิไม่คุ้มค่าเท่ากับ ค่าขยายทอดตลาดครั้งเดิม ผู้เข้าร่วมประมูลสุ้ราคาสูงสุดรายเดิมจะต้องรับผิดชอบในเงินส่วนที่ขาด

๔. ในการขยายทอดตลาดนั้น ทางราชการสงวนไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะไม่ขายหรือยกเลิกการขายให้แก่ ผู้เสนอราคาสูงสุด หากราคาที่เสนอนั้น ต่ำกว่าราคากลาง

๕. ผู้ที่สนใจประมูลสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่แผนกการส่งกำลัง กองกลาง กรมวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีกลาโหม อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ศรีสมาน) ชั้น ๓ เลขที่ ๑๒๗ หมู่ ๓ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี โทร. ๐ ๒๕๖๐ ๕๒๗๑ ได้ในวันเวลาราชการ

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

พลตรี

(เชมชาติ ปัตตะนุ)

รองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม ทำการแทน
เจ้ากรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม

รายละเอียดซากลิฟต์โดยสาร อาคารสำนักงานสูง ๔ ชั้น ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร
กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม ที่ดำเนินการขายทอดตลาด

ลำดับ	ประเภท	หมายเลขทะเบียน ยี่ห้อ รุ่น สี	อายุการใช้งาน ราคาจัดหา (บาท)	ราคาขายทอดตลาด (บาท)
๑.	ซากลิฟต์โดยสาร อาคาร สำนักงานสูง ๔ ชั้น ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ ทหาร กรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีกลาโหม	ยี่ห้อ Toshiba	๑๘ พ.ย.๕๒ (๑๒ ปี) ๑,๕๘๑,๖๐๐.- บาท	๒๐,๐๐๐.- บาท

ตรวจถูกต้อง

พ.ท.หญิง

(จงสิริ สุตตเขตต์)

หน.การส่งกำลัง กลาง.วท.ภ.

๕ ก.พ.๖๔